

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. การรณรงค์จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ วาระโอกาส เช่น การออกหน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน</p> <p>สำหรับกิจกรรมหลักที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดกับจังหวัดต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือกับไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้กำหนดแผนการจัดงานไว้จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๒ โดยในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ กำหนดจัดงานที่จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่จังหวัดราชบุรี และในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับกำหนดการจัดงานครั้งต่อไปให้สอบถามได้ที่สำนักนโยบายแผน สป.</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๕๒</p>	<p>- ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ เป็นสัปดาห์รณรงค์ที่เรียกกันทั่วไปว่า “๗ วันอันตราย” ให้ทุกจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ เข้มงวดกวดขันในเรื่องของการจัดจุดตรวจร่วม</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	จุดสกัดทั้งบนถนนสายหลัก สายรอง และถนนในเขตชุมชน หมู่บ้าน โดยเป้าหมายในการดำเนินการ คือ ลดจำนวนครั้ง ของอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บลงร้อยละ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๑	
๓. การเตรียมการ รับสถานการณ์ภัยแล้ง	<p>- ให้ทุกจังหวัดเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำกลาง หรือมีการขุดลอกแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติไว้ล่วงหน้าเพื่อเก็บกักน้ำ โดยให้กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการและเสนอมาตรการ การแผนงานและกิจกรรมแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้ง เพื่อทางงบประมาณ สนับสนุนให้กับจังหวัด อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ นอกเหนือจากงบฉุกเฉินที่จังหวัดมีอยู่ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>
๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติด	<p>- ให้ถือเป็นงานหลักของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ ทุกจังหวัดตรวจสอบในพื้นที่ เพื่อให้รู้สภาพของปัญหา ทั้งในส่วนของผู้เสพ ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้มีอิทธิพล ในการ ดำเนินการให้ใช้กระบวนการประชาคม และชุมชนบำบัด ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และหากจังหวัด อำเภอ ชุมชนใด มีผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จ ให้ประกาศเป็น แหล่งเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างที่ดี โดยจัดให้มีการถ่ายทอด ไปทั่วประเทศ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</p> <p>๑. การชุมนุมประท้วงของ กลุ่ม นปช.</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่อง การแตกแยกทางความคิด โดยเฉพาะเรื่องการปกป้องสถาบัน สูงสุด ให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเห็น ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ในการดำเนินการ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ให้ร่วมเมื่อร่วมใจในทุกพื้นที่ โดยให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	
๒. การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๕๒	- ให้ทุกจังหวัดตั้งด่านตรวจจับผู้ขับขีรถจักรยานยนต์ขณะเมาสุรา โดยในถนนสายหลักและถนนสายรองมีการตั้งด่านอยู่แล้ว ให้ตั้งด่านเพิ่มเติมตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน ชุมชน โดยจัดเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อบพร. ประจำตามจุดตรวจ โดยไม่หวังผลในการจับกุม แต่ให้ทำการตักเตือนประชาชน เพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรมการปกครอง
๓. การแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน	- ให้ทุกจังหวัดสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะปัญหาของเกษตรกร เช่น กรณีปัญหาของเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง อย่ายให้เกิดการชุมนุมปิดถนน หากมีปัญหาให้รายงานกระทรวงทราบทันที เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเหตุการณ์	- จังหวัดทุกจังหวัด
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)</u></p> <p>๑. การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	- ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท์ โดยอาศัยมวลชนจัดตั้ง เช่น อบพร. องค์กรสตรี ลูกเสือชาวบ้าน ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนและให้ใช้ประโยชน์จากหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	- จังหวัดทุกจังหวัด
๒. การดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์	- ให้ทุกจังหวัดรวมทั้ง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่เจรจาไกลเกลี่ย ลดความขัดแย้งของประชาชนในกรณีที่มีการดื่มสุราเพื่อสังสรรค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๓. การรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญในเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่ม นปช.</p>	<p>- ในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ให้ทุกจังหวัดดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญทั้งทางราชการและทางการเมืองอย่างเข้มงวด โดยให้ความคุ้มครองสถานการณ์อย่าให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม. ในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่ม นปช.</p>	<p>- ให้กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การชุมนุมประท้วงของกลุ่ม นปช. โดยให้เตรียมการใน ๔ เรื่องดังนี้</p> <p>๑) ให้เตรียมเครื่องมือดับเพลิง ให้มีความพร้อมในการใช้งาน และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา</p> <p>๒) โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดความรุนแรง</p> <p>๓) การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและที่พักของบุคคลสำคัญ</p> <p>๔) ให้ดูแลการจราจร โดยให้ปฏิบัติการร่วมกับตำรวจจราจร หรือกองบัญชาการตำรวจนครบาลและทหารที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ กทม.</p>	<p>- กรุงเทพมหานคร</p>
<p>● ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิชัย ศรีขวัญ)</p> <p>๑. การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ</p>	<p>- ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายการให้บริการประชาชน โดยให้ขยายบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กระจายสู่ภูมิภาคให้ทั่วถึง และได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๒) โดยให้รายงานผลการสำรวจข้อมูล ในภาพรวมของจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ และครั้งสุดท้าย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรุงเทพมหานคร</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>- การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อจะได้นำส่งข้อมูลให้การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและนำเสนอคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติต่อไป</p> <p>- ให้กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่งประสานการดำเนินงานร่วมกับจังหวัด เพื่อวางแผนและสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ และรายงานกระทรวงมหาดไทยตามเวลาที่กำหนด</p>	
<p>๒. การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	<p>- ตามที่ได้ประชุมกำหนดแนวทางในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ และกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือด่วนที่สุดที่ มท. ๐๘๐๑.๒/ว ๑๑๓๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่องการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ทุกจังหวัดจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญของกระทรวงมหาดไทย ว่า “ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี” และให้ติดตั้งป้ายดังกล่าวให้ทั่วถึงในสถานที่สำคัญของจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒</p> <p>ให้ทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
<p>๓. การดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>- ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยเรื่องการดูแลทุกข์สุขของประชาชน สำหรับเรื่องนี้ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการกำกับดูแล เป็นรายพื้นที่ ดังนี้</p> <p>นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ รับผิดชอบภาคเหนือ</p> <p>นายสุธี มากบุญ รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>นายต่อพงษ์ อ่ำพันธ์ุ รับผิดชอบภาคกลางและภาคตะวันออก</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>นายสมพร ใช้บางยาง รับผิดชอบภาคใต้ ยกเว้น ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>นายพระนาย สุวรรณรัฐ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ลงขลา และสตูล)</p> <p>โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการในพื้นที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของรองปลัดกระทรวง และกรมการปกครอง ได้ออกหนังสือที่ มท.๐๓๐๕.๔ /ว ๕๕๗๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑</p> <p>เรื่องแนวทางการจัดระบบการบริหารงานระดับอำเภอ โดยให้ทุกอำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลืออำเภอในการติดตามงานและประสานภารกิจที่เป็นนโยบายสำคัญ</p> <p>ให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติและรายงานให้กระทรวงทราบ</p>	

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , ล็อกสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒